

ศธ.ตั้งเครดิตบูโรภายในเช็กหนี้สินครู

นำเสนอเมื่อ : 15 ก.ย. 2559

ร่วมมือคลังแก้ปัญหานี้ครู/ แฉสทรจนเสนอเงื่อนไขล่อใจใหญ่โตงาย

ศธ.-คลังจับมือแก้ปัญหานี้ครู เริ่มกลุ่มลูกหนี้ชั้นดีก่อน "ดาวพงษ์" เผยต้องเคลียร์ทั้งระบบ เพราะครูไม่ได้เป็นหนี้ออมสินอย่างเดียว เตรียมประสานกรมสหกรณ์อ้อมมีข้อเสนอล่อใจครู หรือปล่อยกู้ง่าย และเตรียมเซตระบบเครดิตบูโรภายในกระทรวง เช็กฐานะหนี้สินครู รวมทั้งให้ ผอ.รร.มีส่วนรับผิดชอบปัญหานี้ครูใน รร.ด้วย

ที่ห้องประชุมเทพหัสดิน

อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน โดยมี พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รวมเป็นสักขีพยาน

โดย พล.อ.ดาวพงษ์กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการบรรเทาปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ใช้การพักชำระหนี้ โดยจะมีครูและบุคลากรเข้าร่วมประมาณ 289,000 ราย ระยะแรกจะเริ่มจากกลุ่มลูกหนี้ชั้นดี ประมาณ 240,000 คนก่อน ส่วนลูกหนี้ในกลุ่มวิกฤตอีกประมาณ 40,000 คน จะเปิดให้เขาเข้ามาในระยะเวลาต่อไป และจากการสำรวจข้อมูลเรื่องนี้พบว่า ครูและบุคลากรไม่ได้เป็นหนี้เฉพาะกับธนาคารออมสินเท่านั้น ยังมีหนี้กับแหล่งการเงินอื่นๆ รวมถึงหนี้นอกระบบด้วย ซึ่งแหล่งการเงินอื่นที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ก็คือสหกรณ์ต่างๆ ที่มักจะมีข้อเสนอที่จูงใจและกตัญญูใหญ่โตงาย ตนจึงมอบให้ นายธนศุพล ธนบุญวัฒน์ ประธานที่ปรึกษา รมว.ศธ. ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและกตัญญูการปล่อยกู้ของสหกรณ์ทั่วประเทศ และยังประสานไปที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ส่งสถานภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.แต่ละแห่งมาให้ตนดู เพื่อหาทางแก้ปัญหานี้ในภาพรวมต่อไป

"ขณะนี้ผมกำลังเดินหน้าระบบสารสนเทศของ ศธ.อยู่ และอยากให้ระบบเครดิตบูโรเหมือนกัน เพื่อที่จะให้ยอดรายได้ของครูอยู่ในระบบ สามารถตรวจสอบได้ เพราะที่ผ่านมามีครูไปเอากุญแจเงินเดือนไปปล่อยไปยื่นขอกู้ ถือเป็นช่องว่าง ทำให้ต้องแก้ในเรื่องนี้ อีกทั้งผมคิดว่าต่อจากนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วย เพื่อที่จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในการคัดกรองผู้กู้ ไม่ใช่ปล่อยให้กู้กันตามอำเภอใจ" รมว.ศธ.กล่าว

ด้านนายอภิศักดิ์กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหานี้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งอาชีพครูถือว่ามีส่วนสำคัญในสวนการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นส่วนสำคัญในการผลิตคน หากวัดจากกลุ่มข้าราชการทั้งหมด จะพบว่ามีครูมีภาระหนี้สูง เป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วง จึงต้องมีการเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มครูเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้กระทรวงการคลังเองก็กำลังมีโครงการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบทั้งหมดด้วย คาดว่าน่าจะมีกลุ่มครูเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

ขอบคุณที่มา [ไทยโพสต์ 15 ก.ย.59](#)